



ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๑๕ ๖๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต ๑ ถนนรัตนวงษา  
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๐๐

๒๕๖๔ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/ว๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการ  
นายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดสำนัก  
นายกรัฐมนตรีพิจารณาและรายงานเกี่ยวกับ ข้อหารือของประธานวุฒิสภา เกี่ยวกับกรณีการเปิดเวทีและ  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
ควรให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องจัดให้บุคคลและ  
ชุมชนมีสิทธิในการรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย  
สามารถร้องทุกข์ ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐกรณีกระทำหรือละเว้นการกระทำ ได้มีสิทธิในการรวมตัวเป็น  
สมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชนหรือหมู่คณะ ห้ามคัดค้าน ยกเว้นการรวมตัวนั้นจะก่อให้เกิดความ  
ไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี และสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอให้รัฐดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ  
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้งต้องเปิดเวที เปิดโอกาส  
เปิดความคิด เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่กว้างที่สุดที่ทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถนำเสนอประเด็น  
ต่างๆ ได้

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้โรงเรียนทุก  
โรงเรียนแจ้งบุคลากรในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ทรัพย์ทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

กลุ่มผู้อำนวยการ

โทร. ๐๘ ๖๔๔๕๕ ๐๘๖๒

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๒๖๘๑

ด่วนที่สุด  
ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/ว๒๕๐๓



เลขที่	5841			
วันที่	27 มี.ค. 2564 เวลา 15:27			
<input checked="" type="checkbox"/> ผ.ศ.	<input type="checkbox"/> อ.ศ.	<input type="checkbox"/> บ.ศ.	<input type="checkbox"/> น.ศ.	<input type="checkbox"/> อ.น.
<input type="checkbox"/> อ.บ.ศ.	<input type="checkbox"/> อ.ต.น.	<input type="checkbox"/> อ.ส.ช.	<input type="checkbox"/> อ.ล.ล.	<input type="checkbox"/> อ.อ.
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ				

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๕/ว ๑๘๘๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า ประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีปัญหามอบหมายกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาและรายงานเกี่ยวกับข้อปรึกษาของนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา กรณีการเปิดเวทีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม

ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเปิดเวทีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้รับการสนองตอบจากส่วนราชการ รวมถึงให้ภาคราชการทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค มีความตื่นตัวและให้ความสนใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้ท่านนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องจัดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย สามารถร้องทุกข์ ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐกรณีกระทำหรือละเว้นการกระทำ ได้มีสิทธิในการรวมตัวเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะ ห้ามคัดค้าน ยกเว้นการรวมตัวนั้นจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีและสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอให้รัฐดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนหรือเสนอให้งดการกระทำที่กระทบต่อความสงบสุขของชุมชน โดยรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้งต้องเปิดเวที เปิดโอกาส เปิดความคิด เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่กว้างที่สุดที่ทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนูรัตน์ ธรรมประจักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทรศัพท์. ๐๔๕-๖๑๑๑๓๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐๔๕-๖๑๒-๕๒๗